

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร	ประธานสภาฯ	บุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
๒	นายพิทักษ์ ปิ่นวิเศษ	รองประธานสภาฯ	พิทักษ์ ปิ่นวิเศษ
๓	นายวิโรจน์ ที่หนองสังข์	ส.อบต.ม.๑	วิโรจน์ ที่หนองสังข์
๔	นายอภัย วนาใส	ส.อบต.ม.๒	อภัย วนาใส
๕	นายคำฝอย ศรีพรหม	ส.อบต.ม.๒	คำฝอย ศรีพรหม
๖	นายสมปอง กงพาน	ส.อบต.ม.๓	สมปอง กงพาน
๗	นายประสาท ชำนาญ	ส.อบต.ม.๓	-
๘	นางสาวเกษร แสงงามซึ้ง	ส.อบต.ม.๔	เกษร แสงงามซึ้ง
๙	นายดวง หมั่นจิต	ส.อบต.ม.๔	ดวง หมั่นจิต
๑๐	นายสนั่น ชำนาญ	ส.อบต.ม.๕	สนั่น ชำนาญ
๑๑	นายมนต์ชัย ชำนาญ	ส.อบต.ม.๕	มนต์ชัย ชำนาญ
๑๒	นายระเบียบ หมั่นจำรูญ	ส.อบต.ม.๖	ระเบียบ หมั่นจำรูญ
๑๓	นายอนุวัฒน์ คุ่มหางสูง	ส.อบต.ม.๖	อนุวัฒน์ คุ่มหางสูง
๑๔	นายเกรียงไกร ธงภูเขียว	ส.อบต.ม.๗	เกรียงไกร ธงภูเขียว
๑๕	นายพิชิตชัย เขตภูเขียว	ส.อบต.ม.๗	พิชิตชัย เขตภูเขียว
๑๖	นายประชาติ คำป่อง	ส.อบต.ม.๘	ประชาติ คำป่อง
๑๗	นายเกียรติภูมิ ชำนาญ	ส.อบต.ม.๙	เกียรติภูมิ ชำนาญ
๑๘	นางประนอม โชคบัณฑิต	ส.อบต.ม.๙	ประนอม โชคบัณฑิต
๑๙	นายณรงค์ ฟั่นดอนเค็ง	ส.อบต.ม.๑๐	ณรงค์ ฟั่นดอนเค็ง
๒๐	นายเฉลย ชำนาญ	ส.อบต.ม.๑๐	เฉลย ชำนาญ
๒๑	นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง	เลขานุการสภา อบต.	วิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง

ผู้ไม่มาร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายประสาท ชำนาญ	ส.อบต.ม.๓	
๒	นายสนั่น ชำนาญ	ส.อบต.ม.๕	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชัยณรงค์ วัฒนก้านตง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ชัยณรงค์ วัฒนก้านตง
๒	นายสมัย พาจันท์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สมัย พาจันท์
๓	นายประเสริฐ เจริญธรรม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ประเสริฐ เจริญธรรม
๔	นางพรพิลัย วนาใส	เลขานุการนายก อบต.	พรพิลัย วนาใส

เมื่อครบองค์ประชุม เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๙ น.

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ทำหน้าที่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ของอำเภอบ้านแท่น เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ประธานสภา อบต.หนองคู ถวายที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนตำบลหนองคู ตามสำเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อความในรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อจะได้แก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป ถ้าไม่มี ขอให้ผ่านน่ะครับ

มติที่ประชุม -รับ รอง-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติเพื่อการพิจารณา

๓.๑ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.

๒๕๖

๑

วาระที่ ๒ แปรญัตติ

วาระที่ ๓ พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

๖๑

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานสภาฯ

ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่

๒/๒๕๖๐ ครั้งที่๑ เมื่อวันที่๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยได้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระ
ที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ซึ่งสภา อบต. มีมติเห็นชอบในหลักการไปแล้ว และที่
ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อดำเนินการในชั้นแปรญัตติ
ลำดับต่อไป เป็นการดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฯ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ได้ทบทวน
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ

นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น

แจ้งว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาที่เสนอคำ
แปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตาม วรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปร ญัตติ ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภา ท้องถิ่นรับรอง

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง
ระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปร
ญัตติด้วย และให้ ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อ
แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือมีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๕๕ การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่าง
ข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจาก
การเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระทำเมื่อใดก็ได้
เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่
ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความ
ยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้า
ระเบียบวาระ หรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติ

ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือขอลดจนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และจะต้องมีสมาชิกรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ ของจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย เว้นแต่ จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้น ผู้บริหาร ท้องถิ่น เป็นผู้แปรญัตติ

ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อ ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ดอกเบี้ยและเงินสงฆ์เงินต้นเงินกู้

(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกทุกท่านเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอเชิญประธาน กรรมการแปรญัตติรายงานต่อที่ประชุม

นายดวง หมั่นจิตร ประธานกรรมการแปรญัตติ
ประธานกรรมการแปรญัตติ

รายงานว่าตามที่ สภา อบต.หนองคู มีมติ คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อทำหน้าที่รับคำเสนอแปรญัตติ โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ตั้งแต่ที่ประชุมฯ ได้รับ หลักการ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภา ฯ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดรับคำเสนอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองคู นั้น ปรากฏว่า ในจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒๐ คน ไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างใด จึงเห็นควรยืนยันคงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ทางคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ประธานสภา ฯ) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑ ได้พิจารณาแล้ว และสมาชิกสภา ฯ ไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ หรือถอนคำแปรญัตติ จึงเห็นควรยืนยันตามร่างข้อบัญญัติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามร่างเดิม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู และประชาชนต่อไป เห็นควรส่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พิจารณาลงมติตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

มติที่ประชุม - ที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยจะสอบถามจากคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร เมื่อสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ตามร่างข้อบัญญัติ
(ประธานสภา ฯ) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ ๑ ท่านสมาชิกสภา ฯ
ท่านใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรรูปคดี กรุณายกมือเห็นชอบด้วยครับ

มติที่ประชุม ... มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ ๑๘ เสียง
๒. ไม่เห็นชอบ - เสียง
๓. งดออกเสียง ๑ เสียง

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา วาระที่ ๒ ชั้น แปรรูปคดีเรียบร้อยแล้ว ลำดับ
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการประชุมพิจารณา ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ซึ่งจะไม่มีการ
อภิปราย

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองคู โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (ยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง)

- มีมติเห็นชอบพิจารณาดราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. เห็นชอบ ๑๘ เสียง
๒. ไม่เห็นชอบ - เสียง
๓. งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ครับสำหรับ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถาม
ประธานสภา อบต.หนองคู ผู้บริหาร เรื่องใดบ้างสอบถามได้ครับ

นายประสาท ชำนาญ เรียนประธานสภา อบต.หนองคู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองคู
ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายประสาท ชำนาญ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ มีเรื่องจะ
เสนอความคิดเห็นในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการที่เกี่ยวกับน้ำ เช่น ขุดลอก ก่อสร้างฝาย ควรจะมีการชี้แจง
รายละเอียดของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ทราบทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายท้องถิ่น
ท้องถิ่น และประชาชน ด้วยครับ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ครับสำหรับ เรื่องที่ ท่านประสาท ชำนาญ ได้เสนอความคิดเห็นในเรื่อง
ประธานสภา อบต.หนองคู ดังกล่าว ผมเห็นด้วยกับท่านที่ควรจะชี้แจงรายละเอียดระเบียบ กฎหมาย
ต่างๆให้เข้าใจตรงกันครับ

นายระเบียบ หมั่นจำรูญ เรียนประธานสภา อบต.หนองคู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองคู
ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย ระเบียบ หมั่นจำรูญ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ขอเรียน
สอบถามทางผู้บริหารท้องถิ่นว่า มีโครงการใดบ้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง และสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้หรือไม่ ครับ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ครับสำหรับ เรื่องที่ ท่านระเบียบ หมั่นจำรูญ ได้สอบถามทางผู้บริหารว่า
ประธานสภา อบต.หนองคู ว่ามีโครงการใดบ้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๐ ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง เรียนประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต.หนองคู ทุกท่าน ตามที่ท่าน
นายก อบต.หนองคู ระเบียบ หมั่นจำรูญ ได้สอบถามว่า ปัจจุบัน มีโครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ นั้น ขอเรียนชี้แจง
ว่า มีจำนวน ๒ โครงการ คือ ๑. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกึ่งถาวร บ้าน
หนองหญ้ามา หมู่ที่ ๕ จำนวนเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท ๒. โครงการปรับปรุงฝาย
น้ำล้นกึ่งถาวร บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๒ จำนวนเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๙๕,๐๐๐ บาท ครับ ส่วนโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกึ่งถาวร หมู่
ที่ ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ เป็นโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไว้ ถ้า
ดำเนินการไม่ได้ก็เป็นอันพับไป เนื่องจากพื้นที่มีน้ำมากกว่าเดิมจึงไม่สามารถ
ดำเนินการตามโครงการได้ครับ เงินสะสมก็ยังคงอยู่ตามเดิม ไม่สามารถโอน
หรือเปลี่ยนแปลงโครงการได้ตามระเบียบฯ ครับ

นายเกียรติภูมิ ชำนาญ เรียนประธานสภา อบต.หนองคู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองคู
ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนาย เกียรติภูมิ ชำนาญ ส.อบต. หมู่ที่ ๙ มีเรื่อง
จะสอบถามเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าดำเนินการไปแล้วอย่างไร

นางสาวริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง เรียนประธานสภา อบต.หนองคู สมาชิกสภา อบต.หนองคู ทุกท่าน
ปลัด อบต.หนองคู อ่างถึง

ระเบียบของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ประกอบกับ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น อบต.หนองคูได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว แผนพัฒนาสี่ปี นี้จำเป็นต้องการจัดทำสี่ปีครั้ง แต่ถ้าระเบียบตัวเดิมจะมีการทบทวนแผนทุกปี จึงเรียนชี้แจงท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบค่ะ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือมีเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนอที่ประชุม
ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ (ให้เวลา) ถ้าไม่มี.... ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มา
ร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

ริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง
(นางสาวริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ผู้จัด/บันทึกรายงานการประชุม

วิโรจน์ ที่หนองสังข์	ระเบียบ หมั่นจำรูญ	เกียรติภูมิ ชำนาญ
(นายวิโรจน์ ที่หนองสังข์)	(นายระเบียบ หมั่นจำรูญ)	(นายเกียรติภูมิ ชำนาญ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม	ผู้ตรวจรายงานการประชุม	ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ขอรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

บุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
(นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู